



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองการเจ้าหน้าที่ งานพัฒนาบุคลากร โทร.๓๒๓๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๓๗/ว ๓๒๓๗ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ทักษะการใช้กฎระเบียบหลักเกณฑ์ในหน้าที่ที่รับผิดชอบ

เรียน ผู้บริหารและบุคลากรทุกหน่วยงาน

ด้วยกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร และคณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้จัดโครงการเพื่อพัฒนาสมรรถนะ ในหัวข้อเรื่อง “ทักษะการใช้กฎระเบียบหลักเกณฑ์ในหน้าที่ที่รับผิดชอบ” เพื่อให้บุคลากรตามกลุ่มงาน ประกอบด้วย กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานคลังและพัสดุ(รวมสำนักงานตรวจสอบภายใน) และกลุ่มงานนโยบายและแผน และผู้ที่สนใจ มีการพัฒนาทักษะในเรื่อง ความถูกต้อง และแม่นยำในกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และหลักวิชาการที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ หรือภารกิจอื่นที่ได้รับมอบหมาย และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ในวันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมดาวบอยเฮียเตอร์ อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์นักศึกษา

ในการนี้ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี จึง ขอเชิญบุคลากรตามกลุ่มงานดังกล่าวเข้าร่วมโครงการ โดยทำการลงทะเบียนเข้ารับการอบรม ได้ที่ <http://personnel.mju.ac.th> (รับจำนวนจำกัดเพียง ๔๐ คน) ภายในวันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการจัดเตรียมการอบรมต่อไป

และหลังจากวันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ จะเปิดรับลงทะเบียนเพิ่มเติม สำหรับบุคลากรที่สนใจ ในกรณีที่ยังมีพื้นที่ว่างหากมีผู้ลงทะเบียนไม่ครบเต็มจำนวน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเชิญเข้าร่วมโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ข้างต้น จักขอบคุณยิ่ง

(นายเกษม ไคร้มา)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

กำหนดการ

โครงการ ทักษะการใช้กฎระเบียบหลักเกณฑ์ในหน้าที่ที่รับผิดชอบ

วันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมควาบอยเซียเตอร์ อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์นักศึกษา

เวลา	กิจกรรม
๐๘.๓๐ น.	ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ น.	- เปิดโครงการ - การบรรยายในหัวข้อ “การใช้กฎระเบียบหลักเกณฑ์ในหน้าที่ที่รับผิดชอบ” โดย คุณโอภาส เขียววิชัย ข้าราชการบำนาญ และที่ปรึกษา ด้านระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา - พักรับประทานอาหารว่าง(ตามความเหมาะสม) - ตอบข้อซักถาม/ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
๑๒.๐๐ น.	ปิดโครงการ